

นูก-สุทธิดา และ รถมเมล-คะนึ่งนิจ ชวนเด็กๆ ค้นหา ศักยภาพ-ดึงความเป็นตัวตน-ทดสอบอาชีพที่ใช้



นูก-สุทธิดา และ รถมเมล-คะนึ่งนิจ

ชวนเด็กๆ ค้นหาศักยภาพ-ดึงความเป็นตัวตน-ทดสอบอาชีพที่ใช้

ในงาน New Zealand Education Fair 2018

การค้นหาตัวเองเจอเร็ว ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น จากงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2018) ที่จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) และสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ภายใต้แนวคิด “Future Proof Yourself in New Zealand: ค้นพบศักยภาพของคุณในนิวซีแลนด์” ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก มร.ทาสา แมคเฟอร์สัน ว่าที่เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย มาเป็นประธานเปิดงาน

งานนี้ได้พิธีกรสาวคนเก่งอย่าง รถมเมล-คะนึ่งนิจ จักรสมิทธานนท์ มาบอกร่วมเสวนา บอกการส่งน้องชายไปเรียน นิวซีแลนด์ เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะน้องเขินชอบมากได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือ ท่องจำ แล้วนำไปสอบ แต่ได้ลงมือทำ เรียนรู้ระหว่างเรียน ทั้งขี่ม้า ต่อโต๊ะไม้ ลองผิดลองถูก ที่สำคัญได้เลือกเรียนเพื่อมุ่งอนาคตของตัวเองได้ โดยมีครู และหน่วยงานต่างๆ คอยสนับสนุน อีกทั้งยังมีเพื่อนจากนานาประเทศให้น้องได้เรียนรู้วัฒนธรรม ได้ค้นพบแนวทางของเขาเร็วกว่าคนอื่น เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับการเรียนอินเตอร์ในประเทศก็พอๆกัน ต่างเพียงประสบการณ์ กับการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ผจญภัยในต่างแดน พร้อมฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญหน้ากับผู้คนมากขึ้น รวมถึงรู้จักใส่ใจ และดูแลคนในครอบครัวมากขึ้น

พร้อมกันนี้ยังมีคุณแม่คนเก่งอย่าง นูก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ควง 2 หนุ่มน้อย น้องบีบีไป และน้องปาแบ่ง ลูกชายคนโต และคนรอง มาร่วมเปิดประสบการณ์กับการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัลของประเทศที่มีนวัตกรรมการศึกษาอันดับ 1 ของโลกด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่ออนาคต พร้อมร่วมค้นหาศักยภาพ ดึงความเป็นตัวตน และทดสอบอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อปูทางการศึกษาเพื่อลูกๆ ในอนาคต พร้อมเข้าร่วมศึกษาข้อมูลในห้องเรียนจำลองที่ได้นำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียน ช่วยให้เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกกับการเรียนมาก

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz